

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

# MONO – เล่นสั้นต้องรับความเสี่ยงได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** วันนี้ เอาตัวเล็ก ๆ ที่น่าสนใจ หรือ ดูแล้ว บาดตา เซียนเล่นสั้น เซียนซึ่งหุ้น มาดูกัน แบบค้นเวลาลดลาดที่ซีมๆ เสียเบงหา หรือถึงขั้น บันทกอนจิตใจอย่างยิ่งในระยณะนี้เลยก็ว่าได้... ก็ดณะ ในเมื่อความกังวล บวกกับความกลัว ยังมีมากในตอนนั้ จะมีใครกล้าซื้อ แล้วก็อาจจจะยังไม่ใช่เวลาที่ชขาย สำหรับคนที่ติดสูงๆ มาก่อนหน้านี้... แต่ก็ไม่แนะนะครับ หากเกิดอาการท้อ อาการกลัว หรือตกใจอะไรอีกที่ กลุ่มที่มีราคาสูงๆ มาก่อนหน้านี้ ก็อาจจจะตัดใจ หรือตกใจขายทิ้งตามมาก็ได้... แล้วนั้แหละครับ ตลาด หรือ SET Index อาจจจะอยู่ในระยณะสุดท้าย ของการลงในระลอกคลื่นนี้เลยก็ได้ แบบว่า ถ้าจะเกิดการหลุด ระดับ 1000 ลงมาอีกระลอกนั้ เหนือมขคาดไว้แบบสุดๆ ใจ ก็ 950-930 และ ก็แนะนอน ไม่ต่ำกว่า 925 ไว้ก่อนจะดีกว่า รูปแบบทางโครงสร้างของคลื่น จะได้อยู่ในเงื่อนไข (สวยเลย)... หรือ จริงๆ แล้ว ระดับพื้นที่ 1000-950 ถ้าจะมีให้อีกระลอกนั้ เหนือเมฆว่าเป็นพื้นที่ที่น่าเก็บหุ้น หรือสะสมหุ้นไว้สำหรับลงทุนยาว เป็นอย่างยั้ง หุ้นราคาต่ำๆ ในระยณะนี้ ถ้าเก็บไว้สัก 2-3 ปี เป็นไปได้ครับที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆ เหมือนทุกวิกฤตที่ผ่านมานั้แหละครับ จะเกิดคนรวยจากหุ้นในทุกคร้ง... ยั้งใครเห็นแบบ VI. หรือเล่นหุ้น แบบหุ้นคุณค่าด้วยแล้ว ต้องรีบศึกษาเลยครับ หุ้นดี พื้นฐานดี แนวโน้มธุรกิจจะฟื้นไวเมื่อทุกอย่างเข้าสู่ ภาวะปกติ ใครหาได้ก่อน เจอก่อน ก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่น เรียกว่าจะได้หุ้นราคาถูกๆ เวลาที่ตลาด และ หุ้นพากับวิ่งกลับขึ้น... (จริงๆ แล้ว ไม่ต้องรอต่ำกว่า 1000 จุด ก็สะสมได้นะครับในช่วงนี้)

**ดูตามเกม...** อาจจะเป็นหุ้นสำหรับคนชอบเกมการเก็งกำไร หรือเล่นสั้น เรียกว่า สัญญาณ ของการเล่นรอบใหม่ น่าจะเปิดให้แล้ว และ การขึ้นแรงๆ ในวัน อาจจะมีให้เห็นด้วยก็ได้เช่นกัน

**แนวรับ** : ... 1.55-1.51 (ห้ามลงมต่ำกว่า 1.45 เท่านั้น)

**เป้าหมาย** : ... 1.7 และ 2.0 (ตามโครงสร้าง มอง 2.3-2.4 ก็ได้)

Price Chart...(MONO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น MONO...** ไม่ค่อยจะได้เจอหุ้นที่มีภาพ ของ Price Pattern ที่เป็นรูปแบบการเก็งกำไรมาว่ากัน เพราะอาจจะเป็นไปได้ที่ระยณะที่ผ่านมา หุ้นเป็นขาลง กันเสียส่วนใหญ่ อาจจะไม่ค่อยเจอ... ซึ่งจริงๆ แล้วนั้ รูปแบบราคา ของการจะขึ้นรอบใหม่ หรือ ทำให้เราคิด จะเล่นตามน้ำต่อได้นั้น จะเป็นหุ้นที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วทั้งนั้น แล้วจะมีการแกว่งตัว พอร์มตัว จนมี Pattern ซึ่งในภาพนี้ หวังว่าทุกท่านคงเห็นนะครับว่า Pattern ใน รูปแบบไหน แล้วการหาเป้าหมาย ที่ระดับ 2.3-2.4 เป็นเป้าหมาย ตาม Pattern นั้น หากได้อย่างไร... แต่ี อาจจะเป็นหุ้นเล็กๆ สำหรับรายย่อย หนอยนะครับ ช่วงก่อนนี้ บาดตาหุ้นใหญ่มาบ้างแล้ว สลับกันบ้างก็ดี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน